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ข่าวประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

หัวข้อข่าว   หลากหลายปัญหาที่รอให้จัดการ ผลจากการเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 

จากกรณีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ทางการ

ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจเลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียวออกไปอีก ๑ ปี ส่งผลให้

เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ทั้งการเลือกช่วงเวลาใหม่และกำหนดการที่แน่นอน สถานที่จัดการแข่งขัน 

รวมถึงการจัดหาบุคลากร และการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นในวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓ โดยนายโทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

ของญี่ปุ่น มีความคิดเห็นตรงกันให้เลื่อนจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกออกไปอีก ๑ ปี เนื่องจากมี

การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า ๗ ปี ทั้งนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมและหา

แนวทางเพ่ือจัดการปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ตามกำหนดการเดิมจะเกิดขึ้นในปี 

๒๕๖๓ นี้ จนกระทั่งเหลือเวลาอีกเพียง ๔ เดือนกลับต้องมีการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนให้เลื่อนออกไปอีก ทำให้มี

ปัญหาอีกมากทีร่อให้จัดการ 

ประการแรกเป็นเรื่องการจัดการที่ต้องทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่คลี่คลายลงและจัดทำกำหนดการที่ชัดเจนให้เร็วที่สุด 

ประการต่อมาเป็นปัญหาในเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันและการจัดการจำนวนบุคลากรให้

ชัดเจนตามกำหนดการ การจัดการเรื่องตั๋วเข้าชมการแข่งขันและหมู่บ้านนักกีฬา รวมไปถึงการควบคุม

ค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมข้ึนจากการเลื่อนจัดการแข่งขันอีกด้วย 

สุดท้ายเป็นปัญหาเกี่ยวกับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งจัดการระบบการคัดเลือกนักกีฬา

ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รวมถึงการดูแลนักกีฬาด้วย ขณะที่นักกีฬาเองก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการใน

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ที่เดิมมีการฟิตซ้อมไว้อย่างสมบูรณ์เต็มที่และดีที่สุดสำหรับการ

แข่งขันโอลิมปิกที ่๔ ปีม ี๑ ครั้ง 

ซึ่งใน ๑ ปีนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล คณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน รวมไปถึงสมาคมกีฬา นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ต้องเริ่มใหม่ไปด้วยกัน เนื่องจากกรณีนี้

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเลื่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกออกไป 
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ด้านการจัดการแข่งขัน 

หากมีการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกไปเป็นช่วงฤดูร้อนปีหน้าจะ

ส่งผลให้มีความยุ่งยากในการจัดการตามมาอีกมาก ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม ่จัดการกำหนดการ สถานที่ บุคลากร ตั๋วเข้าชม หมู่บ้านนักกีฬาและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 

การแก้ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

การทำให้เชื้อไวรัสดังกล่าวลดการระบาดลงจึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย

จัดการแข่งขันต่างก็เห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่น่าจะคลี่คลายได้ภายในปีนี้  และแม้ว่าการเลื่อนการแข่งขันออกไป

จะเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการควบคุมโรคจะพัฒนาไปได้มากเพียงใด 

กำหนดการ 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย การกำหนดช่วงเวลาที่

แน่นอนจึงเป็นเรื่องยาก และหากไม่สามารถเลือกช่วงเวลาและกำหนดการได้ การจัดการเรื่องสถานที่และ

บุคลากร รวมถึงการเตรียมตัวของนักกีฬาก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน 

ในฤดูร้อนปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันอีกหลายรายการ ทั้งการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

แห่งชาติยุโรป หรือฟุตบอลยูโร การแข่งขันกีฬาทางน้ำชิงแชมป์โลก และกรีฑาชิงแชมป์โลก รวมถึงกีฬาที่เป็นที่

นิยมในการแข่งขันโอลิมปิกอีกหลายรายการ ซึ่งสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง

กำหนดการจัดการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมอีกครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีข้อซักถามท้วงติงจากนักกีฬาเพ่ิมขึ้นทุกปี เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน เนื่องจาก

ผลสะท้อนของการจัดการแข่งขันในช่วงกลางฤดูร้อน ทำให้นักกีฬาต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัด ดังนั้นอาจจะ

มีการพิจารณาทบทวนถึงช่วงเวลาที่จะจัดการแข่งขันอีกครั้งเมื่อถึงฤดูร้อนปีหน้า 

การจัดการสถานที่และบุคลากร 

มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้ง โดยจะ

เริ่มต้นที่การเตรียมสถานที่ไว้ ๔๓ แห่ง และต้องมีแผนจัดการระยะยาวเพ่ือให้ยังคงสามารถจัดสรรพ้ืนที่ “ศูนย์

ประชุมโตเกียวบิ๊กไซต์” สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เหมือนเดิมอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องเปิดรับสมัครอาสาสมัครกลุ่มใหม่ด้วย เนื่องจากอาสาสมัครชุดเดิม

ประมาณ ๘ หมื่นคนซึ่งเดิมเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และอยู่ในช่วงกำลังจะเข้าทำงานต่อนั้น 

อาจไม่สามารถเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครได้อีก 
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ตั๋วเข้าชมและหมู่บ้านนักกีฬา 

สำหรับผลกระทบต่อประชาชนอย่างแรกคือการจัดการตั๋วเข้าชม ซึ่งเป็นตั๋วเข้าชมกีฬาโอลิมปิก

อย่างเดียวประมาณ ๔.๔๘ ล้านใบและยังมีตั๋วเข้าชมการแข่งขันจากความร่วมมือของโรงเรียนทั่วประเทศ

สำหรับเด็กนักเรียนและโรงเรียนอีกประมาณ ๕.๐๘ ล้านใบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องการให้คำนึงถึงผู้

มีสิทธิ์เหล่านี้ด้วย รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมการ

แข่งขันได้สามารถขอเงินคืนได้ 

นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับหมู่บ้านนักกีฬาที่จะมีการปรับปรุงเป็นอาคารชุดสำหรับอยู่

อาศัยภายหลังจบการแข่งขัน ซึ่งได้เริ่มขายไปแล้วบางส่วน และเดิมทีจะทยอยให้ผู้เช่า-ซื้อเริ่มย้ายเข้าได้ในช่วง

ต้นปี ๒๕๖๖ แตด่้วยเหตุดังกล่าวอาจทำให้การเข้าพ้ืนที่จะต้องล่าช้าออกไปอีก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน ถือเป็นปัญหาใหญ่สุดในการเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้  

เนื่องจากต้องมีการจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆใหม่ทั้งหมด ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินเป็นอย่างมาก และยังมีปัญหา

ด้านค่าแรงที่เดิมทีบุคลากรในสัดส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะมีจำนวนถึง ๘ พันคน เมื่อมีการ

แข่งขันจริงอาจมีแผนปรับลดลงให้เหลือ ๑,๑๐๐ คน ซึ่งต้องจ่ายเงินให้บุคลากรเหล่านี้หลังจากจบการแข่งขัน

จนถึงเดือนตุลาคมปีนี้ 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันนั้น เป็นการจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการจัดการ

แข่งขัน กรุงโตเกียวและรัฐบาล โดยมียอดค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๕๐ ล้านเยน และได้จัดสรรแยกไว้

เป็นเงินสำรองสำหรับเหตุไม่คาดคิดเป็นเงินจำนวน ๒๗ พันล้านเยน ทั้งนี้อาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นมากกว่าที่

คาดการณ์ไว้ 

จากไฟล์เชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายไว้ว่าในกรณีที่

คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีเงินทุนไม่เพียงพอ ให้ใช้งบประมาณของกรุงโตเกียว และหากงบประมาณของ

กรุงโตเกียวไม่เพียงพอจึงเปิดช่องให้ใช้งบของรัฐบาลเป็นแหล่งสุดท้าย ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล (IOC) ควรมีส่วนในการจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่นี้ด้วย 

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขัน 

นักกีฬาที่จะเป็นผู้แข่งขันหลักในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีปกติแล้ว ๔ ปีจะมี ๑ ครั้งนั้นอาจจะ

ต้องทบทวนกลยุทธ์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายใหม่ รวมถึงการดูแลตัวแทนนักกีฬาและระบบ

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอีกด้วย 

 

 



- ๔ – 

จากข้อมูลของ NHK เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ญี่ปุ่นมีตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิก ๑๐๔ คน และ 

ตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิก ๔๖ คน และคาดว่าจำนวนตัวแทนนักกีฬาทั้งหมดอาจจะมีถึง ๖๐๐ คนซึ่งมากท่ีสุด

ในประวัติศาสตร์ 

เนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้ต้องเลื่อนเวลาจัดออกไปอีก ๑ ปี จึงต้องหาแนวทางจัดการ

เกี่ยวกับตัวแทนนักกีฬา และอาจจะต้องมีการทบทวนระบบการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา จากการคัดตัวในช่วงที่

มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ก่อนจะมีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งใช้เวลาหลายปีก่อนหน้านี้ กรณี

ดังกล่าวจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้ในภายหลัง และตัวนักกีฬาเองที่มีเป้าหมายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและ

พาราลิมปิก จะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์และอยู่ในสภาพดีที่สุดพร้อมสำหรับ

การแข่งขันรายการสำคัญที่ ๔ ปีจะมีครั้งหนึ่งอีกด้วย 

หากนับย้อนไปจนถึงวันแข่งขัน มีแผนมากมายที่ถูกวางไว้อย่างละเอียดเพ่ือมุ่งไปสู่การแข่งขัน

ในเวทีใหญ่ ทั้งกำหนดการแข่งขันภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสั่งสมประสบการณ์ ทั้งการกำหนดช่วงเวลา

และสถานที่ในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม รวมไปถึงรูปแบบการฝึกซ้อม และเมื่อมีการเลื่อนจัดการแข่งขัน

ออกไปก็ทำให้ต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์ใหม่อีกครั้ง 

ในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคต่างก็มีบรรดานักกีฬาที่มากความสามารถและเคยผ่านการ

แข่งขันกีฬาในรายการระดับโลกมาแล้วหวังเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกนี้ด้วย และเมื่อมี

เหตุทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทำให้มีอีกหลายเรื่องกลายเป็นปัญหาที่

ต้องจัดการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ขั้นตอนการดำเนินการ / หลักวิชาการ : 
๑. คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจและทันสมัยจากแหล่งขา่วที่น่าเช่ือถือได้ของญี่ปุ่น อย่าง www3.nhk.or.jp 
๒. ค้นหาข้อมูลพื้นฐานและข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่จะแปลจากแหล่งข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยการค้นหาจาก

ระบบสบืค้นอิเล็กทรอนิกส์ และจำกัดการค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th, .org เป็นต้น 
๓.  แปลข่าวจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือช่วยแปล เช่น พจนานุกรมทั้งแบบเล่ม และแบบออนไลน์ คลังคำศัพท์

ของสำนักภาษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเทศสัมพันธ์ในกลุ่มงานเดียวกันเฉพาะจุดที่ยากต่อการแปล  
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東京オリンピック・パラリンピック延期 課題は山積 

2020年 3月 25日 5時 43分 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、東京オリンピック・パラリンピックが大

会史上初めて１年程度延期されることになり、具体的なスケジュールの確定や施設・人材の

確保といった運営面に加え、大会の主役となる選手の代表選考など競技の面でも課題は山積

しています。 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、ＩＯＣ＝国際オリンピック委員会は、

24日、臨時の理事会でバッハ会長と安倍総理大臣とで合意した東京オリンピック・パラリ

ンピックの１年程度の延期を承認しました。 

これまで 2020年の大会に向けて選手や関係者は開催が決まった７年前からさまざまな困難

を乗り越え準備を続けてきましたが開幕までちょうど４か月となる日に行われた大きな判断

を受けて改めて急ピッチの準備が進められることになります。 

ただ、待ち受ける課題は山積みです。 

まず運営面では、開催の大前提となる新型コロナウイルスの感染拡大の収束はもちろん、具

体的なスケジュールをいち早く固めることが求められます。 

また、スケジュールに密接に関わる施設や人材の確保、チケットや選手村の取り扱い、さら

に延期による大会経費の増加をどこまで抑えられるのかも難しい課題です。 

一方、大会の主役となる選手に関わる課題も多くあります。 

すでに代表に内定している選手の扱いを含めた代表選考システムをどう取り扱うか、また、

選手にとっては４年に１回のオリンピックにピークを合わせてきた強化戦略の見直しが迫ら

れることになります。 

史上初めて延期されることになった東京大会を成功に導けるか、ＩＯＣや国際パラリンピッ

ク委員会、大会組織委員会をはじめ、それぞれの競技団体、さらには選手など関わるすべて

の人たちにとって経験のない１年が始まります。 

大会運営は 

東京オリンピック・パラリンピックの開催を来年夏までに開催する場合、大会運営面ではい

くつもの難しい課題があります。 



主な課題は新型コロナウイルスの感染拡大の収束、スケジュール、施設や人材の確保、チケ

ットや選手村の取り扱い、そして大会経費です。 

▽新型コロナウイルスの収束 

大前提となるのが新型コロナウイルスの感染拡大の収束です。 

大会関係者は「年内の延期ではコロナの収束が見通せない」として、延期は妥当だとみてい

ますが、治療法の確立などどこまで進むかは不透明です。 

▽スケジュール 

ウイルスの収束の見通しが立たないなか具体的なスケジュールを決めることも難しい課題で

す。 

開催のスケジュールが決まらなければ会場や人材の確保は進まず選手も準備ができません。 

来年の夏には、サッカーのヨーロッパ選手権、水泳の世界選手権、そして陸上の世界選手権

など、オリンピックの人気競技の国際大会がめじろ押しで、このうち８月に行われる陸上の

世界選手権は世界陸連が日程変更を検討しています。 

一方、オリンピックの開催をめぐり、選手が厳しい暑さにさらされる真夏に行われることを

疑問視する声が年々高まっていて、来年夏までのどの時期に開催するのかも注目されます。 

▽施設や人材の確保 

再スタートとなる準備では 43の競技会場をはじめ、メディアの取材拠点となる「東京ビッ

グサイト」などの施設を再び利用できるよう確保しなおす必要があります。 

さらに８万人が採用された大会ボランティアも、大学４年生が新社会人となって参加が難し

くなる可能性もあり、募集をし直すのかなど再検討が必要です。 

▽チケットや選手村 

市民への影響もあります。 

その１つがチケットの取り扱いで、オリンピックだけですでにおよそ 448万枚、全国の学

校や子どもたちを対象にした「学校連携観戦チケット」も含めるとおよそ 508万枚が購入

されています。 

 



組織委員会はこれらの権利がある人たちに「十分配慮するやり方を考えたい」と述べている

一方、スケジュールの変更で見られなくなった人に払い戻しを含めてどう対応するか検討す

るということです。 

また、大会後はリフォームしてマンションとなる東京 晴海の選手村も一部ですでに販売が

始まっていて、早ければ 2023年の春に始まる入居時期に遅れが生じることも懸念されてい

ます。 

▽大会経費 

そして大きな問題となりそうなのが大会経費です。 

先にあげた施設の再確保など、大会準備がリセットされる影響はさまざまなところで財政を

圧迫します。 

人件費も課題で、大会本番時に 8000人にのぼる組織委員会の職員は、大会終了後のことし

10月までにおよそ 1100人まで削減する予定でした。 

組織委員会は東京大会の経費について、組織委員会と東京都、それに政府を含めた総額を 1

兆 3500億円としていて、これとは別枠で組織委員会が不測の事態に備えて 270億円の

「予備費」を計上していますが、こうした予定している支出を上回る可能性があります。 

東京大会を招致する際の立候補ファイルには、「組織委員会が資金不足に陥った場合は都が

補填（ほてん）し、都が補填しきれなかった場合には最終的に国が補填する」ことが明記さ

れていますが、ＩＯＣも含めて新たな費用負担にどう対応するかが課題となります。 

代表内定の選手は 

大会の主役となる選手たちにとっては、すでに代表に内定している選手の扱いを含めた代表

選考システムをどう取り扱うか、また選手にとっては４年に１回のオリンピックにピークを

合わせてきた強化戦略の見直しが迫られるなど課題は山積しています。 

ＮＨＫのまとめでは 24日までに日本選手はオリンピックで 104人、パラリンピックで 46

人が代表に内定しています。 

このうちオリンピックの代表選手の総数は史上最多のおよそ 600人に上る見通しでした。 

今回、東京大会の１年程度の延期が確認され、すでに代表に内定した選手たちの扱いをどう

するか、また早い競技では大会の数年前から示してきた選考システムをこれを機に作り直す



のかなど、代表選手の選考という大会の根幹に関わる仕組みを見直すかどうかの判断が求め

られています。 

また、選手の立場からは強化戦略の見直しも迫られます。 

オリンピック・パラリンピックを目指す選手たちは、４年に１回の大会にコンディションの

「ピーク」を合わせるために戦略を立てています。 

大会までの日数を逆算しながら、予定されている海外や国内のどの大会に出場し実戦を経験

するのか、その間、いつ、どこで合宿を行うのか、どんなトレーニングをどのように積んで

いくのか、綿密な計画を立てそれを時に修正しながら大舞台に向かっています。 

東京大会の延期によってこうした戦略や計画の「仕切り直し」が必要になってきます。 

各国や地域の「最高の選手」たちによる「世界最高峰のスポーツイベント」であるオリンピ

ック・パラリンピック。 

史上初の大会の延期が選手の選考やパフォーマンスにどう影響を及ぼすのか、課題は山積し

ています。 
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